

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 740 /UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 02 năm 2018

V/v xem xét giải quyết hồ sơ
đề nghị xác nhận người hưởng
chính sách như thương binh đối
với thanh niên xung phong

Kính gửi: UBND các phường: Trương Quang Trọng,
Trần Phú, Chánh Lộ

Theo Công văn số 10/SLĐTBXH-NCC ngày 02/01/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về việc xem xét giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh đối với thanh niên xung phong.

Để xem xét, giải quyết dứt điểm 03 hồ sơ đề nghị xác nhận, hưởng trợ cấp người hưởng chính sách như thương binh đối với Cựu thanh niên xung phong do Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận bị thương, giới thiệu giám định thương tật vào năm 2004, 2005 (toàn bộ hồ sơ do Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tiếp nhận và đã chuyển trả lại cho từng cá nhân).

Ngày 13, 14/11/2017, Đoàn công tác Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và Cục Người cõng với Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi làm điểm giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong.

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 10/SLĐTBXH-NCC ngày 02/01/2018; UBND thành phố đề nghị UBND các phường: Trương Quang Trọng, Trần Phú, Chánh Lộ chủ trì phối hợp với các hội đoàn thể liên quan căn cứ quy định về đối tượng, điều kiện xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Thông tư liên tịch số 28/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 28) tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ quá trình tham gia cách mạng, trường hợp bị thương đối với các cá nhân (có danh sách kèm theo) thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, qua đó trường hợp nào đúng đối tượng, đủ điều kiện xác nhận, giải quyết thì hướng dẫn công dân xác lập hồ sơ theo đúng quy trình, quy định tại Thông tư liên tịch số 28 để xem xét, giải quyết; trường hợp không đúng đối tượng, không đủ điều kiện thì có văn bản giải thích, trả lời cụ thể cho công dân theo thẩm quyền, quy định.

Trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, các địa phương hướng dẫn công dân về nguyên quán nơi tham gia thanh niên xung phong trước đây để xem xét giải quyết theo thẩm quyền, quy định.

Việc giải quyết hồ sơ xác nhận người hưởng chính sách như thương binh đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu quy định về phạm vi áp dụng, đối tượng, điều kiện xác nhận; phải công khai, minh bạch trong khâu xét duyệt và niêm yết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát và tổ chức các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh, góp ý của công dân trước khi thông qua Hội đồng xét duyệt, đề nghị.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các phường trên tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả giải quyết cho Ủy ban nhân dân thành phố (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố) trước ngày 10/02/2018./.

Nơi nhận

- Như trên;
- CT, PCT, UBND thành phố;
- VP. HĐND và UBND thành phố;
- Phòng LĐ-TB và XH thành phố;
- Hội TNXP thành phố;
- Lưu VT.

